

ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้ความรู้และสาธิตการทำถังขยะเปียกถูกวิธี ในตำบลหันหัวทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา





รายงานผลการประชุมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้ความรู้และสาธิตการทำถังขยะเปียกถูกวิธี ในตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย ดำเนินการการประชุมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้ความรู้และสาธิตการทำถังขยะเปียกถูกวิธี ร่วมกับ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย และทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ ระดับตำบล หันห้วยทราย ซึ่งประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ผู้อำนวยการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักวิชาการ สาธารณสุข ในวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทาง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง ดังนี้

๑. การดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย มีนโยบาย ในการส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ออกจากขยะทั่วไป ภายใต้หลักการ ๓RS หรือ ๓ ข : Reduce (ใช้น้อย), Reuse (ใช้ซ้ำ), Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการขยะ ที่ต้นทาง หรือที่ครัวเรือน นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติ สำหรับถังขยะอินทรีย์หรือ ขยะเปียกครัวเรือน เป็นการนำขยะที่ย่อยสลายได้ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมกรบริโภคในครัวเรือน เช่น เศษ อาหาร เศษผัก เศษผลไม้ หญ้าและใบไม้ หากนำมาหมักสามารถเกิดเป็นปุ๋ยหมักที่ใช้ประโยชน์ได้ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหันห้วยทราย จึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แก่ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และภาคประชาชนในพื้นที่ และแต่งตั้งทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบระดับอำเภอ โดยมี ปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการ เพื่อลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการฯ ของทุกอปท. โดยดำเนินการสุ่มตรวจสอบครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกอปท. และรายงานให้คณะกรรมการ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอ เพื่อสรุปรวบรวมข้อมูลส่งกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป รวมถึงให้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปท.สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้ กลไกกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ อสม. ผ่านหอกระจายข่าวของตำบล/หมู่บ้าน การบูรณาการร่วมกับสื่อมวลชน ภาค ประชาชนในพื้นที่อำเภอ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และมีมติให้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลก ร้อนในครัวเรือนให้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ สถิติจำนวน ครัวเรือน